

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HỒNG HẠC ĐẠI LẢI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 52 /PTDA-FDL

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Về chương trình hỗ trợ kinh doanh trong dự án Làng Văn hóa và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Kính gửi:

- UBND tỉnh Tuyên Quang;
- UBND huyện Sơn Dương;
- Các sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn đến các Quý cơ quan đã ủng hộ, hỗ trợ công ty trong suốt thời gian qua.

Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải được UBND tỉnh Tuyên Quang chấp thuận là nhà đầu tư dự án Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tại quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 21/7/2022.

Theo kế hoạch dự án Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào sẽ hoàn thành hạng mục nhà đón tiếp, các shop dịch vụ và sẽ đưa vào sử dụng trong dịp lễ 30/4/2024 và khai mạc năm du lịch Tuyên Quang 2024. Đây là khu vực đón tiếp, giao lưu văn hóa dân gian, dịch vụ du lịch, giới thiệu sản phẩm.

Trong quá trình đầu tư, Công ty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải rất mong muốn đóng góp một phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của huyện và đưa khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành Trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng hàng đầu của vùng trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước.

Với mong muốn như trên, Công ty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải có chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho toàn bộ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kinh doanh, quảng bá các dịch vụ, đặc sản địa phương, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm nông sản (OCOP), và ẩm thực địa phương... cũng như tạo ra nhiều sản phẩm du lịch để thu hút khách du lịch đến với Tân Trào và để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch đến với Tân Trào trong dịp lễ 30/4 và khai mạc năm du lịch Tuyên Quang. Cụ thể như sau:

- Với đối tác tham gia riêng tuân lễ khai mạc năm du lịch Tuyên Quang 2024: Chúng tôi hỗ trợ miễn phí tiền thuê mặt bằng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện cho 15 đối tác đăng kí đầu tiên.
- Với đối tác hợp tác thuê mặt bằng dài hạn: Chúng tôi hỗ trợ miễn phí tiền thuê mặt bằng đến 24 tháng.

Công ty cổ phần Hồng Hạc Đải Lải kính mong UBND tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Sơn Dương và các Sở ngành thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói chung, huyện Sơn Dương nói riêng được biết về chương trình hỗ trợ của Công ty và khuyến khích các doanh nghiệp tìm hiểu, tham gia đăng ký.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Vũ Thanh Tùng, SĐT: 0904502212

(Thời gian tiếp nhận đăng ký: đến hết ngày 27/3/2024).

Công ty cổ phần Hồng Hạc Đải Lải rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Sơn Dương và các Sở ngành.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, PTDA, BDS, FHM.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thị Vân Anh

